

11 กันยายน 2566

เรื่อง รายงานผลการฟ้องร้องและติดตามการชำระหนี้หุ้นกู้ APEX202A ฉบับที่ 10

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นกู้ของ “หุ้นกู้มีประกันของบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน” (“หุ้นกู้ APEX202A”)

ตามที่บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (“บริษัท” หรือ “โจทก์”) ของหุ้นกู้ APEX202A ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ เป็นจำเลยที่ 1 และบริษัท เอเพ็กซ์ แอสเสท จำกัด ในฐานะผู้จำนอง เป็นจำเลยที่ 2 (รวมเรียกว่า “จำเลย”) ต่อศาลแพ่งกรุงเทพใต้ (“ศาล”) เป็นคดีแพ่งหมายเลขคดีดำที่ WE515/2565 เพื่อให้ร่วมกันชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ ซึ่งศาลได้กำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ในวันที่ 7 กันยายน 2566 และพยานจำเลยในวันที่ 8 กันยายน 2566 นั้น

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ซึ่งเป็นวันนัดสืบพยานโจทก์ ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ได้เข้าสืบพยาน และทนายจำเลยได้แถลงไม่ติดใจนำพยานจำเลยเข้าสืบ คดีจึงเสร็จการพิจารณา โดยศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 26 กันยายน 2566 ทั้งนี้บริษัทขอเรียนให้ท่านทราบถึงขั้นตอนการดำเนินการต่อไปภายหลังจากศาลมีคำพิพากษา รายละเอียดดังนี้

ขั้นตอนการดำเนินคดี	ระยะเวลาที่ศาลกำหนดนัด	การดำเนินการภายหลังศาลมีคำพิพากษา
ศาลนัดฟังคำพิพากษา	26 กันยายน 2566	<p>1. กรณีจำเลยมาฟังคำพิพากษา จะมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>1.1 ศาลจะออกคำสั่งบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษาภายในระยะเวลา 30 วันนับแต่วันอ่านคำพิพากษา</p> <p>1.2 หากคู่ความในคดีไม่เห็นด้วย คู่ความมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่มีคำพิพากษาของศาลชั้นต้น (ทั้งนี้ คู่ความมีสิทธิขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้)</p> <p>1.3 หากคู่ความไม่ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาและคดีถึงที่สุด โจทก์โดยทนายความผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์จะดำเนินการขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อบังคับเอาทรัพย์สินหลักประกัน</p>

ขั้นตอนการดำเนินการคดี	ระยะเวลาที่ศาลกำหนดนัด	การดำเนินการภายหลังศาลมีคำพิพากษา
		<p>ขายทอดตลาดเพื่อนำมาชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p> <p>2. กรณีจำเลยไม่มาฟังคำพิพากษา จะมีขั้นตอนการดำเนินการดังต่อไปนี้</p> <p>2.1 โจทก์มีหน้าที่ต้องขอให้ศาลส่งคำบังคับคดีให้แก่จำเลย เพื่อให้จำเลยปฏิบัติตามคำพิพากษา ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน</p> <p>2.2 หากคู่ความในคดีไม่เห็นด้วย คู่ความมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่มีคำพิพากษาของศาลชั้นต้น (ทั้งนี้ คู่ความมีสิทธิขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรณ์ได้)</p> <p>2.3 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 45 วันแล้ว และจำเลยไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา โจทก์โดยทนายความผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์จะดำเนินการขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี ตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อบังคับเอาทรัพย์สินหลักประกันขายทอดตลาดเพื่อนำมาชำระหนี้ค่าไถ่ถอนหุ้นกู้ตามข้อกำหนดสิทธิต่อไป</p>

หมายเหตุ : กำหนดระยะเวลาดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการพิจารณาคดี ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้กับผู้ถือหุ้นกู้ทุกท่านทราบในลำดับถัดไป หากผู้ถือหุ้นกู้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โทร. 02-351-1801 ต่อ 5041-5047

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชลนที ไสภาค)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้